

NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 2022

Hãy bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm

Ngày nước thế giới 2022 có chủ đề “Nước ngầm” nhằm thu hút sự chú ý đến nguồn tài nguyên nước tiềm ẩn dưới những tầng đất sâu. Thông điệp bao trùm của chiến dịch là khám phá, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm để tồn tại và thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.



Ngày nước thế giới - một sự kiện quốc tế được tổ chức thường niên kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về môi trường và phát triển được tổ chức tại Rio de Janeiro từ ngày 3 - 14/6/1992. Tại đây, Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 22/3 hàng năm là ngày để truyền tải các thông điệp về ý nghĩa của nước, giải pháp tập trung giải quyết các vấn đề nóng liên quan đến tài nguyên nước mang tính toàn cầu. Đây là sự kiện quốc tế được tổ chức nhằm thu hút sự chú ý của người dân trên khắp trái đất để thấy được tầm quan trọng của tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt, góp phần tăng cường quản lý nguồn tài nguyên nước quý giá. Năm 2022, với chủ đề “Nước ngầm”, chiến dịch nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước, điều kiện vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mặc dù tài nguyên nước của Việt Nam rất đa dạng và phong phú nhưng

lại đang bị khai thác và sử dụng một cách thiếu bền vững, làm suy giảm cả về chất và lượng. Nước ngầm đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước uống hàng ngày cho người dân. Ngoài những lợi ích trực tiếp đối với con người, nước ngầm đóng vai trò quan trọng với tự nhiên khi góp phần ổn định dòng chảy của nhiều con sông, đồng thời giúp cố định các lớp đất đá bên trên, tránh các hiện tượng sụt lún hay sạt lở. Những năm gần đây, do nhu cầu sử dụng tăng cao dẫn đến khai thác quá mức mạch nước ngầm ở nhiều nơi, nhất là tại các thành phố. Cùng với đó, công tác thu gom chất thải rắn, xử lý nước thải tại nhiều đô thị chưa hiện đại dẫn đến tình trạng nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, các chất gây nguy hại thẩm thấu vào lòng đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Riêng ở các vùng ven biển, do biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nước ngầm đứng trước nguy cơ bị nhiễm mặn ngày càng gia tăng. Thái Bình với ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển, do vậy nguồn nước

ngầm trên địa bàn khá phong phú, trữ lượng và chất lượng nước ngầm đáp ứng tốt cho các nhu cầu của đời sống xã hội. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển sản xuất và nhu cầu sinh hoạt như hiện nay, lượng nước ngầm khai thác không ngừng tăng qua các năm. Việc khai thác nước ngầm quá mức cùng với việc thiếu ý thức bảo vệ nguồn nước ngầm đang khiến nguy cơ ô nhiễm nước ngầm tăng cao. Nước ngầm tại Thái Bình đang được khai thác ở 3 tầng, trong đó tầng QH khai thác ở độ sâu trung bình 10 - 20 mét là tầng nước chịu ảnh hưởng lớn từ các tác nhân gây ô nhiễm trên bề mặt. Ông Đỗ Trần Chinh, Trưởng phòng Tài nguyên nước và khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Nước ngầm hiện đang chiếm tỷ trọng lớn trong việc cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt nên bảo vệ nguồn nước ngầm phải gắn với khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, gắn với các hoạt động bảo vệ nguồn nước mặt, bảo vệ môi trường và phù hợp với điều kiện tự nhiên,

định hướng phát triển kinh tế trong từng giai đoạn. Để bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước ngầm, nhiều chính sách đã được ban hành trên cơ sở lấy phòng ngừa ô nhiễm là chính. Khoanh định vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước ngầm; lập quy hoạch khai thác, sử dụng nước ngầm; thực hiện quy định nộp tiền cấp quyền khai thác nước ngầm... là những giải pháp đang được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân trong bảo vệ nguồn nước ngầm. Để giữ gìn nguồn nước ngầm cần phải nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ sạch nguồn nước. Hạn chế tối đa việc sử dụng các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước. Cầu chuyện sử dụng nước một cách tiết kiệm chưa bao giờ là cũ đối với mỗi người dân, mỗi gia đình. Do đó, bằng những việc làm nhỏ trong gia đình, bạn có thể góp phần làm giảm lượng nước ngầm tiêu thụ, góp phần vun đắp cho cuộc sống mai sau.

MINH NGUYỄN

QUỲNH PHỤ

Tập trung chăm sóc lúa xuân

Đến nay, 11.145,7ha lúa xuân của Quỳnh Phụ đang vào giai đoạn bén rễ hồi xanh. Để lúa sinh trưởng và phát triển tốt, các địa phương trong huyện chủ động triển khai các biện pháp chăm sóc và bảo vệ lúa.



Nông dân xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) tỉa dặm lúa xuân để bảo đảm mật độ.

Vụ xuân năm 2022, các địa phương ở Quỳnh Phụ tập trung gieo cấy các giống lúa như BC15, TBR225, Bắc thơm 7, nếp các loại... Sau tết thời tiết rét đậm, việc gieo cấy và chăm sóc lúa bị ảnh hưởng. Theo báo cáo của HTX DVNN các xã, thị trấn, hầu hết diện tích lúa cấy bị ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại đến nay đã được nông dân tập trung khắc phục gieo cấy, tỉa dặm bổ sung kịp thời. Hiện tại lúa đang bén rễ hồi xanh nhanh, một số diện tích bắt đầu đẻ nhánh, nông dân tập trung bón thúc. Vụ xuân năm nay, gia đình bà Lương Thị Vân, thôn An Ký Đông, xã Quỳnh Minh cấy 5 sào, chủ yếu là lúa Bắc thơm. Do gặp rét đậm nên 3 sào cấy sớm bị ảnh hưởng nhiều, gia đình tập trung nhân lực để cấy tỉa dặm. Bà Vân cho biết: Những diện tích lúa chết do rét đến nay gia đình đã cấy tỉa dặm xong. Với diện tích lúa đã bén rễ tập trung bón thúc để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Sau cấy hàng ngày tôi vẫn ra thăm ruộng, làm cỏ, bắt ốc bươu vàng và theo dõi nước ở các chân ruộng. Theo hướng dẫn của HTX DVNN, gia đình luôn để nước từ 2 - 3cm, tuyệt đối không để nước cạn ảnh hưởng đến sự phát triển của lúa. Năm nay, xã Quỳnh Minh gieo cấy 215ha lúa xuân, trong đó khoảng 100ha bị ảnh hưởng của thời tiết rét đậm. Ông Đặng Văn Đăng, Giám đốc HTX DVNN Quỳnh Minh cho biết: Vụ xuân năm nay việc gieo cấy gặp nhiều bất lợi khi gặp 2 đợt rét đậm đúng vào thời điểm gieo mạ và cấy lúa. Những diện tích bị ảnh hưởng đến nay đã được khắc phục bằng hình thức cấy tỉa dặm. Khi cấy lúa đã bén rễ, HTX tuyên truyền bà con nông dân tập trung giữ nước và điều tiết nước hợp lý để lúa hồi phục nhanh, đồng thời tập trung bón thúc bằng các dòng phân bón chuyên dùng để lúa đẻ nhánh, đòng sớm. Đến nay, toàn bộ diện tích lúa xuân ở Quỳnh Minh phát triển đòng đều, nông dân tập trung bón thúc. Cũng như các địa phương khác trong huyện, đến thời điểm này nông dân xã Quỳnh Hoa đang tập trung cấy tỉa dặm cho những thửa ruộng bị ảnh



Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ kiểm tra việc chăm sóc lúa xuân tại xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ).

hưởng của thời tiết, triển khai bón thúc đợt 1 cho lúa cấy sớm theo lịch thời vụ, phần đầu đến ngày 31/3 hoàn thành bón thúc đợt 2. Theo ông Vũ Tiến Chương, Giám đốc HTX DVNN Quỳnh Hoa, thời tiết vụ xuân năm nay rét muộn làm cho diện tích lúa xuân phát triển chậm hơn so với mọi năm. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc lúa, trong đó tập trung giữ nước nông, thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, phát hiện diện tích lúa chết do rét bổ sung cấy dặm để cây lúa phát triển đồng đều. Cùng với đó, tập trung làm cỏ, bắt ốc bươu vàng hại lúa và tổ chức diệt chuột. Riêng về công tác diệt chuột, thay vì đánh bắt thủ công và quây nilon như mọi năm, vụ xuân năm nay địa phương đã ký hợp đồng với công ty diệt chuột nên toàn bộ diện tích lúa mới cấy không bị chuột phá hoại, nông dân không mất công quây nilon nên rất yên tâm. Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ

cho biết: Để phần đầu giành vụ xuân thắng lợi, thời gian tới Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện yêu cầu HTX DVNN các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, điều tiết nước hợp lý không để ruộng bị khô hạn hay ngập úng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nông dân cách chăm sóc lúa như giữ nước trên mặt ruộng thường xuyên từ 2 - 3cm trong giai đoạn sau cấy để cây bén rễ hồi xanh và đẻ nhánh sớm. Khi lúa đã bén rễ hồi xanh và bắt lá non tập trung bón thúc sớm. Đối với diện tích lúa cấy, gieo sạ cây lúa kém phát triển khuyến cáo nông dân dùng một số chế phẩm hỗ trợ kích thích ra rễ, chủng loại, liều lượng, sử dụng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Những diện tích bị chuột, ốc bươu vàng gây hại cần tiến hành tỉa dặm bổ sung để bảo đảm mật độ; chỉ đạo quyết liệt việc diệt chuột, ốc bươu vàng để bảo vệ sản xuất. Duy trì kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng, trừ sâu bệnh kịp thời.

NGUYỄN CƯỜNG

Doanh nghiệp gồm sứ “tiến thoái lưỡng nan”

Dịch bệnh, giá nguyên vật liệu leo thang đã đẩy các doanh nghiệp (DN) gồm sứ ở khu công nghiệp Tiên Hải vào thế khó, nguy cơ nhiều DN phải tạm dừng hoạt động, hàng nghìn công nhân thiếu, thậm chí mất việc làm.

Từ đầu tháng 2 đến nay, dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Trong bối cảnh chung đó, tại khu công nghiệp Tiên Hải, nhiều công nhân bị mắc Covid-19 và tiếp xúc gần với F0 phải nghỉ cách ly, điều trị khiến các DN thiếu hụt lao động cục bộ. Đơn cử như Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hậu có 600 công nhân thì có tới hơn 100 người thuộc diện F0 và F1 phải cách ly theo quy định. Công ty có 3 dây chuyền sản xuất với tổng công suất 3 triệu sản phẩm sứ dân dụng/tháng và 50.000 sản phẩm sứ vệ

sinh/tháng. Do không đủ nhân lực làm việc, Công ty buộc phải tạm dừng 2 dây chuyền sản xuất, trong đó 1 dây chuyền dừng hoạt động 1 tuần và 1 dây chuyền dừng hoạt động từ ngày 26/2 đến nay. Ông Nguyễn Quốc Phòng, Phó Giám đốc Công ty chia sẻ: Những tháng đầu năm, thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước đều thuận lợi. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất của Công ty bị đình trệ vì thiếu lao động do tác động của dịch Covid-19 nên không tận dụng được cơ hội để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Không chỉ có vậy, chi phí cho công tác phòng, chống dịch như dùng dịch khử khuẩn, kit test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 cũng rất tốn kém. Bài toán thiếu lao động chưa giải quyết xong, các DN lại đối mặt với khó khăn chi phí sản xuất tăng cao tới hơn 20%. Nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất như đất sét, men sứ, trường thạch, thạch cao, z-con, hóa chất, vật tư lò nung, phụ kiện của sản phẩm tăng từ 15 - 20%. Thêm vào đó, từ đầu năm đến nay, sau 6 lần điều chỉnh liên tục tăng, giá xăng dầu đã tăng hơn 25%

theo theo giá cước vận tải nguyên liệu, hàng hóa cũng tăng tương ứng. Ông Tô Xuân Cảnh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh sứ Hải Cảnh cho biết: Giá nguyên liệu, nhiên liệu thì nhau tăng giá khiến DN không kịp thích ứng để giảm giá sau quãng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh gần như bị “tê liệt”, hàng hóa tồn kho vì thị trường tiêu thụ bị thu hẹp bởi tác động tiêu cực của dịch Covid-19 trong năm 2021. Theo các DN gồm sứ tại khu công nghiệp Tiên Hải, chưa bao giờ khó khăn lại ập đến cùng một lúc như hiện nay. Theo đà leo thang giá cả các mặt hàng xăng dầu, nguyên vật liệu sản xuất, giá khí đốt - nhiên liệu phục vụ sản xuất chiếm khoảng 25% tổng chi phí sản xuất cấu thành sản phẩm cũng tăng. Ông Nguyễn Quốc Phòng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hậu cho biết thêm: Nếu như quý IV/2021, giá khí bán cho doanh nghiệp ở khu công nghiệp Tiên Hải ở mức 10.590 đồng/m³

thì đến đầu quý I/2022 đã tăng lên 11.128 đồng/m³. Đến ngày 15/3/2022, giá khí tiếp tục tăng lên 12.046 đồng/m³ và dường như nó sẽ còn tăng trong thời gian tới. Giá khí liên tục tăng đã đẩy chi phí nhiên liệu sản xuất lên chiếm 30 - 33% giá thành sản xuất, vượt ngưỡng chịu đựng của DN. Mỗi tháng, các DN gồm sứ trong khu công nghiệp Tiên Hải sử dụng khoảng 200.000mmBTU khí đốt với chi phí tương đương khoảng 60 tỷ đồng. Ông Đào Thanh Hải, Giám đốc Công ty TNHH Gạch men sứ Thanh Hải, Hội trưởng Hội Gốm sứ Tiên Hải cho biết: Hiện giá khí đốt ở miền Nam thấp hơn so với miền Bắc và có nhiều DN gồm sứ trong nước sử dụng công nghệ than hóa khí, chi phí chỉ bằng 60 - 65% so với sử dụng khí đốt nên giá thành sản phẩm của họ thấp, chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ tốt hơn, nguy cơ chúng tôi thua ngay trên “sân nhà” chưa chưa nói đến cạnh tranh thị trường xuất khẩu.

Giá nguyên liệu, nhiên liệu, phụ liệu đầu vào thì nhau tăng đã tạo áp lực rất lớn cho các DN gồm sứ trong việc duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động. Để tồn tại, các DN gồm sứ ở Tiên Hải đã nhóm họp và đưa ra quyết định tăng giá bán sản phẩm vào đầu tháng 4 lên khoảng 5% so với hiện tại. Theo nhiều DN, việc tăng giá bán vào

thời điểm này là giải pháp nhất cần giảm chi tiêu. Quả thực, các DN gồm sứ ở Tiên Hải hiện đang rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Bên cạnh đòi hỏi DN phải nâng đồng, sáng tạo, nỗ lực vươn lên thì rất cần các cấp, ngành chức năng sớm quan tâm, hỗ trợ để DN duy trì ổn định sản xuất.

Hàng nghìn công nhân của các doanh nghiệp gồm sứ ở Tiên Hải có nguy cơ thiếu việc làm do tác động tiêu cực của dịch bệnh và giá nguyên vật liệu leo thang.

KHÁC DUẤN



Hàng nghìn công nhân của các doanh nghiệp gồm sứ ở Tiên Hải có nguy cơ thiếu việc làm do tác động tiêu cực của dịch bệnh và giá nguyên vật liệu leo thang.